
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยสามัญ  
สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๓  

วันที่  ๑๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓   
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้เข้าประชุม จำนวน    ๒๕    คน    รายนาม ดังนี้ 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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๒๕ 

นายวิโรจน์        โชติกลาง 

นายวิทูร           รัตนนิชาญ 

นายเนตร          พรมเรนท์ 

นายจำนงค์        ถังกระโทก 

นางไข่ขวัญ        สภุัทโรบล 

นายเวทย์          แว่นกลาง 

นายจิรพัฒน์        กริ่งกลาง 

นายบัณฑิต       นนทผ่องศรี 

นายปริญญา      เถื่อนกลาง 

นายสิทธิชัย       ฉนำกลาง 

นายกิติภูมิ        กฤตยามนตรี 

นายสายัน        อ่อนดี 

นางอรุณ         เจริญวงศ์ 

นายสมศักดิ์     ดอกทุเรียน 

นางขนิษฐา     ชุติภัควัต 

นายพนัส       ด้อมกลาง 

นายสด         โรงกลาง 

นายสมหมาย  โสนกลาง 

นายไชยพร    ชะม้ายกลาง 

นางสมหวัง    ศิริมาตย์ 

นางรวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

นายฉลอง      เฉียงกลาง 

นายประจักษ์  ขุดโพธิ์ 

นางสาวจงจินต์  โจกกลาง   

นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 

เลขานุการสภา อบต. 

วิโรจน์      โชติกลาง 

วิทูร         รัตนนิชาญ 

เนตร        พรมเรนท์ 

จำนงค์      ถังกระโทก 

ไข่ขวัญ      สุภัทโรบล 

เวทย์        แว่นกลาง 

จิรพัฒน์       กริ่งกลาง 

บัณฑิต      นนทผ่องศรี 

ปริญญา     เถื่อนกลาง 

สิทธิชัย      ฉนำกลาง 

กิติภูมิ      กฤตยามนตรี 

สายัน       อ่อนดี 

อรุณ        เจริญวงศ์ 

สมศักดิ์  ดอกทุเรียน 

ขนิษฐา     ชุติภัควัต 

พนัส        ด้อมกลาง 

สด          โรงกลาง 

สมหมาย   โสนกลาง 

ไชยพร     ชะม้ายกลาง 

สมหวัง     ศิริมาตย์ 

รวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

ฉลอง       เฉียงกลาง 

ประจักษ์   ขุดโพธิ์ 

จงจินต์     โจกกลาง  

ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์  



 
-๒- 

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน     ๑๕    คน      รายนาม ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสุรเทพ  ปั่นกลาง 

นายชอบ  กลึงโพธิ์ 

นางสาวอรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

นางมานิดา  ธนาฒยนันต์ 

นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

นายดนัย  วิชัยวัฒนา 

นางนพภา  ยอพันดุง 

นางสาวธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

นางสาวริสา  โปร่งสันเทียะ 

นางสาวกนกศรี  ศรีทองหลาง 

นางแสงจันทร์   พยัพกลาง 

นายภณ  วงศ์ธรรมะ 

นางสาวปิยะพร  เรียนกิ่ง 

นายฉลองชัย  เสนกลาง 

นายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

เลขาฯนายก อบต.โตนด 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

ผู้อำนวยกองช่าง 

หัวหน้าสำนักปลัด 

รก.ผอ.กองการศึกษา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

จพง.ธุรการฯ 

นักจัดการงานทั่วไป 

นักวิชาการเกษตรฯ 

นิติกร 

ผช.จพง.ป้องกันฯ 

สุรเทพ  ปั่นกลาง 

ชอบ  กลึงโพธิ์ 

อรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

มานิดา   ธนาฒยนันต์ 

ภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

ดนัย  วิชัยวัฒนา 

นพภา  ยอพันดุง 

ธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

ริสา     โปร่งสันเทียะ 

กนกศรี  ศรีทองหลาง 

แสงจันทร์  พยัพกลาง 

ภณ  วงศ์ธรรมะ 

ปิยะพร  เรียนกิ่ง 

ฉลองชัย  เสนกลาง 
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เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.   
ประธานสภาฯ  - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ - การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันนี้มีสมาชิกฯเข้าประชุม 
เลขานุการสภาฯ จำนวน ๒๔ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน เมื่อที่ประชุมพร้อม

แล้วกระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ            
ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต. มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายก 

อบต. 
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง - กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม ดังนี้     

นายก อบต. ๑.แจ้งเรื่องเกิดวาตภัย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น เบื้องต้นได้ออกสำรวจความ
เสียหายแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ มีจำนวน ๖ หลัง  ดังนี้ 

  หมู่ที่  ๑  จำนวน  ๑  หลัง 
  หมู่ที่  ๒  จำนวน  ๑  หลัง 
  หมู่ที่ ๕  จำนวน  ๒  หลัง 
  หมู่ที่ ๑๐ จำนวน  ๑  หลัง 
  หมู่ที่ ๑๒  จำนวน  ๑ หลัง 

   -ก็จะรีบดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวาตภัยในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนต่อไป 
๒.โรคระบาด โควิด-๑๙  ขอให้ทุกคนป้องกันตัวเอง ส่วนการช่วยเหลือ ก็มีการช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบไปแล้วจำนวน ๕  ราย ซึ่งเป็นการร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นครราชสีมา ๑๕๖๗  ซึ่งทาง อบต.โตนด ได้ช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ  

 ๓.การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่หมู่ ๙ ตำบลโตนด จำนวน ๒ ราย นั้น ก็ได้
ดำเนินการออกพ่นสารเคมีเพ่ือควบคุมโรคไข้เลือดออกแล้ว ก็ขอฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ช่วยการดูแลบ้านเรือนอย่าให้มีลูกยุง เพ่ือไม่ให้เกิดการระบาด 

 ๔.การสำรวจ หมา-แมว ก็ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนมาแล้ว และได้แจกจ่ายไปแล้ว  เพ่ือ
ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 ๕.การช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -๑๙ 
บริษัทเจียเม้ง ได้แจ้งว่าจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมอบถุงยังชีพให้จำนวน ๑๐๐ 
ชุด  และทาง ส.ส.ได้แจ้งว่าจะออกมามอบถุงยังชีพให้ประชาชนทุกหลังคาเรือน ซึ่งจะไป
มอบตามจุดที่ได้กำหนดไว้ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ออกมารับมอบ และนำไป
แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบ  

 ๖.การติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ ได้ยื่นขอใช้น้ำ ก็จะดำเนินการติดตั้งให้ จำนวน  ๒๘ 
หลัง  จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคต่อไป 
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 ๗.การจัดทำหน้ากาก ก็จะจัดหางบประมาณเพ่ือจัดทำหน้ากากเพ่ิมเติม เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนให้ครบตามจำนวนประชากร 

 ๘. งบประมาณอุดหนุน  ได้ลาดยางมา ๒  เส้น หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๐  ได้ผู้รับจ้างแล้ว      
ไม่นานก็คงแล้วเสร็จ  

 ๙.ด้านงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ได้ดำเนินการทำโครงการเสร็จครบทุกโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้ก็จะดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ก็
อาจจะได้รับผลกระทบกับงบประมาณบ้าง เพราะรัฐบาลประสบปัญหาภัยพิบัติโรคระบาด 
ก็คงต้องรอดูกันต่อไป   

มตทิี่ประชุม                - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 
   เมื่อวันที่  ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
มตทิี่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม จำนวน  ๒๓  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

(นายวิโรจน์ โชติกลาง ตำแหน่ง ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ - เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
   ๓.๑ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ -เรียนเชิญท่าน นายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป  
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสุรเทพ   ปั่นกลาง  
 นายก อบต. ตำแหน่ง นายก อบต.โตนด ขอเสนอเรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ และ

ติดตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม) 

ประธานสภาฯ -ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารมานานพอสมควรแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯ
ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

มติที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕)  ได้บรรจุโครงการครบถ้วนทุกโครงการหรือไม่ 

และมีโครงการของหมู่บ้านใดตกหล่นหรือไม่ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ  
(รายละเอียดตามบัญชีสรุปโครงการที่แจกจ่าย) 

ประธานสภาฯ -ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารโดยใช้เวลานานพอสมควรแล้ว มีท่าน
สมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

มติที่ประชุม -ไม่มี 
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 พักรับประทานอาหาร  

 เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ระเบียบวารที่ ๔  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายจำนงค์  ถังกระโทก -ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหน้าบ้านของนายไว เนื่องจากฝนตกมีน้ำท่วมขัง ทำให้  

ส.อบต.ม.๑ การสัญจรไม่สะดวก    

นายสุรเทพ ปั่นกลาง -ก็ได้ลงไปตรวจสอบแล้ว ก็มีน้ำขังแต่ไม่มาก  ก็จะแก้ปัญหาด้วยการวางท่อระบายน้ำ  

นายก อบต. เพ่ือไม่ให้มีน้ำขัง  

นายเวทย์  แว่นกลาง -สอบถามเรื่องถนนมิยาซาว่า อยากให้เร่งดำเนินการ  เนื่องด้วยชาวบ้านเขาฝากสอบถามมา 

 ส.อบต.ม.๒  

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ขอผ่านไปก่อน  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ขอเป็นปีงบประมาณหน้า แต่ก็เข้าใจถึง 

นายก อบต. ความเดือนของชาวบ้าน แต่งบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้  

นายจิรพัฒน์ กริ่งกลาง -ขอสอบถามเรื่องการวางท่อลงสระน้ำประปา   

ส.อบต.ม.๓  

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -การวางท่อ ขอให้รอสักหน่อย จะดำเนินการให้ 

นายก อบต.  

นายสิทธิชัย  ฉนำกลาง -การซ่อมแซมไฟฟ้า เกิดการชำรุดเนื่องด้วยเกิดพายุ  

ส.อบต.ม.๔ 

นายสุรเทพ ปั่นกลาง -ขอให้เขียนคำร้องที่ กองช่าง  เพื่อจะได้ลงไปซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ 

นายก อบต. 

นายปริญญา  เถื่อนกลาง -ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้รับการสนับสนุนถนนลาดยาง  และอยากเสนอให้มีการวาง  

ส.อบต.ม.๔   ท่อระบายน้ำจากจุดตลาดนัดลงมา 

 นายสุรเทพ ปั่นกลาง -โครงการวางท่อระบายน้ำ  จะนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ เพ่ือดำเนินการในปี  

นายก อบต.  ๒๕๖๔  ต่อไป 

นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน -แจ้งเรื่องไฟฟ้า ต้องการไฟฟ้าเพ่ิมเติม 

ส.อบต.ม.๖ 

นายสุรเทพ ปั่นกลาง -ทาง อบต. กำลังรองบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ เช่น หลอดไฟฟ้า และโคมไฟ เพ่ือจัดการ 

นายก อบต. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้ครบถ้วนทุกจุด  

 



-๖- 

นางขนิษฐา  ชุติภัควัต -อยากขอความอนุเคราะห์ช่วยตัดต้นไม้ 

ส.อบต.ม.๗ 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ก็สามารถมายื่นคำร้องขอได้  

นายก อบต.   

นายสด  โรงกลาง -แจ้งขอสายพาดดับ ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ส.อบต.ม.๘ 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ก็จะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อย 
นายก อบต. 
นางสมหวัง  ศริิมาตย์ -ก็ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากน้ำท่วมขังหน้าบ้านนายบุญส่ง ขอให้มีการวางท่อระบายน้ำ 
ส.อบต.ม.๑๐    และขอเพ่ิมถนนด้วยได้หรือไม่ 
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ก็ขอรับไว้ แต่เนื่องด้วยตอนนี้ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอ ถ้ามีงบประมาณท่ีเพียงพอจะ 
นายก อบต.  ดำเนินการให้ 
นายฉลอง  เฉียงกลาง -ก็ขอให้ซ่อมแซมถนนเนื่องจากน้ำไหลเซาะถนน ทำให้เกิดการถนนหัก 
ส.อบต.ม.๑๑ 
นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -ก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ 
นายก อบต. 
นางสาวจงจินต์  โจกกลาง -ขอขอบคุณท่ีช่วยเหลือการตัดต้นไม้  และจะมาขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพ่ือจะใช้    
ส.อบต.ม.๑๒  ตัดต้นไม้ 
ประธานสภาฯ -ทุกคนมีปัญหาหลากหลาย ก็ขอฝากให้ทางคณะผู้บริหารและท่านปลัดได้พิจารณาแก้ไข

ปัญหาต่อไป 

 -ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม            

แก่นายประภาส  แก้กลาง  ประธาน อสม.ตำบลโตนด เวลา ๑๙.๐๐ น.โดยพร้อมเพรียงกัน 

-มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ขอปิดประชุม 

เลิกการประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐ น.   
 
                      -ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์-       ผู้บันทึกการประชุม 
                    (นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์) 
                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 



 
-๗- 

 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                          -เวทย์   แว่นกลาง- 
                                 (นายเวทย์   แว่นกลาง) 
                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๒               
                                             
               -สายัน   อ่อนดี- 
                    (นายสายัน   อ่อนดี) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๕ 

                       -ประจักษ์   ขุดโพธิ์- 
                                (นายประจักษ์    ขุดโพธิ์)    
                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู ่ ๑๑    
  
 
        รับรองรายงานการประชุม      
  
          -วิโรจน์   โชติกลาง- 
        (นายวิโรจน์  โชติกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 


